

ข่าวเด่น



อินเดียก้าวกระโดดขึ้นมา 23 อันดับมาอยู่ที่อันดับ 77 ของดัชนีการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกและเป็นประเทศในเอเชียใต้ที่ติดอันดับสูงสุดหลังจากทำการปฏิรูปหกประการจนติดอันดับหนึ่งในสิบประเทศที่มีการพัฒนาสองปีติดต่อกัน ได้มีการพัฒนาอย่างมากในด้านความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ โดยปรับปรุงในเรื่องใบอนุญาตก่อสร้างและขั้นตอนการค้าขายระหว่างชายแดนที่รวดเร็วขึ้น การพัฒนาใบอนุญาตก่อสร้างทำให้ก้าวกระโดดจากอันดับ 52 จากอันดับ 181 เมื่อปีที่แล้วหลังจากที่อินเดียสร้างมาตรฐานขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้างและปรับปรุงขั้นตอนการควบคุมคุณภาพด้วยการปฏิบัติใช้กฎระเบียบว่าด้วยข้อรับผิดและการประกันทุกสิบปี อันดับที่สูงขึ้นช่วยพัฒนาภาพลักษณ์ของคณะรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทระ โมทีที่ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่จะถึง (แหล่งข้อมูล: BloombergQuint)

กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟ (IMF) พยากรณ์อัตราการเติบโตสำหรับอินเดียไว้ที่ร้อยละ 7.3 ในปี 2018 และร้อยละ 7.4 ในปี 2019 สะท้อนถึงการเร่งกลับทางเศรษฐกิจของประเทศจากการปฏิรูปการยกเลิกธนบัตรและจีเอสทีหลังจากที่ภาคการลงทุนและการบริโภคส่วนบุคคลแข็งแกร่งขึ้น ในกรณีที่พยากรณ์ดังกล่าวเป็นจริง อินเดียจะกลายเป็นเศรษฐกิจหลักของโลกที่เติบโตเร็วที่สุด แซงหน้าจีนด้วยคะแนนมากกว่าร้อยละ 0.7 ในปี 2018 และร้อยละ 1.2 ในปี 2019 (แหล่งข้อมูล: BloombergQuint)

ธนาคารทุนสำรองอินเดีย (อาร์บีไอ) จะดำเนินการผ่านตลาดการเงินและอัดฉีด 4 แสนล้านรูปีหรือ 5.51 พันล้านดอลลาร์เข้าไปในระบบในเดือนพฤศจิกายนเพื่อบรรเทาตามความต้องการกองทุนในฤดูกาลเทศกาลผ่านการซื้อหลักทรัพย์รัฐบาล อาร์บีไอเคยคาดการณ์ว่าสภาพคล่องทางระบบจะขาดดุลในครึ่งหลังของปี 2018 - 2019 การขาดดุลจะกำหนดตราสารสำหรับการจัดการสภาพคล่องชั่วคราวและยาวนานขึ้นอยู่กับการปรับตัวของสภาพคล่อง (แหล่งข้อมูล: ธนาคารทุนสำรองอินเดีย)

รายงานผลการติดตามแนวโน้มการลงทุนโดยสหประชาชาติแสดงกระแสเงินเข้าอินเดียเพิ่มขึ้นในครึ่งปีแรกของปี 2018 หลังจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของอินเดียถึงจุด 22 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของทั่วโลกลดลงร้อยละ 41 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของทั่วโลกตกลงร้อยละ 41 จาก 794 พันล้านดอลลาร์เป็น 471 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2017 หลังจากบริษัทหลักในสหรัฐอเมริกาส่งรายได้โดยรวมจากบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศกลับเข้าประเทศหลังจากรัฐบาลสหรัฐฯ โดยคณะรัฐมนตรีของทรัมป์ การไหลเวียนทางเอฟดีไอของเศรษฐกิจเกิดใหม่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอย่างไอร์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์ (แหล่งข้อมูล: BloombergQuint)

ตาราง 1: อัตราการให้สินเชื่อโดยธนาคารให้กับภาคส่วนเอกชน (% ป/ป, 3ma)



แหล่งข้อมูล: CEIC, Capital Economics

อัตราการให้สินเชื่อโดยธนาคารให้กับภาคส่วนเอกชนของอินเดียเติบโตรวดเร็วที่สุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2014 ชี้ความสามารถส่วนเกินหดตัวลงทำให้สภาพการณ์เหมาะสำหรับการลงทุนต่อเนื่องและบ่งบอกว่าเป็นแนวโน้มทางบวกที่ยังไปได้ต่อเนื่อง การปฏิรูปเพื่อปรับปรุงภาคส่วนการธนาคาร เช่น กฎหมายใหม่เรื่องการคอร์รัปชันและแพ็คเกจการปฏิรูปด้านการเงิน กำลังสร้างผลกระทบทางบวกอย่างเป็นรูปธรรมกับยอดการเงิน ซึ่งสะท้อนถึงสภาพการให้สินเชื่อที่แข็งแกร่งขึ้น การฟื้นสภาพการให้สินเชื่อของธนาคารจะทำให้สถาบันการเงินที่มีใบอนุญาต (NBFC) ของอินเดียชะลอตัวและทำให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากข่าวการหยุดชำระหนี้จากกลุ่มบริษัท IL&FS การตัดสินใจของรัฐบาลที่จะกำกับดูแลกลุ่มบริษัท IL&FS จะช่วยประคองความเสี่ยงทางการเงินจากภาคส่วนการธนาคารเหล่านี้พร้อมกับประกาศของ RBI ที่จะยกเลิกไปประกอบกิจการของธนาคารขนาดเล็ก 31 แห่งที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย (แหล่งข้อมูล: CEIC, Capital Economics)

ข้อมูลสำคัญ

รายงานฉบับนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอสำหรับหุ้นหน่วยธุรกิจ และไม่ถือเป็นข้อเสนอหรือข้อคิดเห็นหรือเป็นการโฆษณาแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ได้ประกอบไปด้วยการพยากรณ์หรือการแทนความใด ๆ ของกรมในอัตราหรือราคาของหลักทรัพย์ที่จะเกิดขึ้น เนื้อหาของข้อความข้างต้นทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นโดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงินเฉพาะ และความต้องการส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลที่ย่านข้อความนี้ ผู้ใช้เอกสารฉบับนี้ควรขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมในการลงทุนในหลักทรัพย์ เครื่องมือทางการเงิน หรือกลยุทธ์ด้านการลงทุนใด ๆ ที่กล่าวอ้างเอาไว้ในเอกสารฉบับนี้ หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราจะช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายด้านการลงทุน โปรดติดต่อตัวแทนด้านการลงทุนของ UTI หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.utifunds.com